

ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน

๑. ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-จีน

๑.๑ ภูมิหลัง

ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายนายเฉียน ฉีเฉิน (Qian Qichen) รัฐมนตรีต่างประเทศจีน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๔ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในฐานะแขกของรัฐบาลมาเลเซีย ต่อมา จีนได้รับสถานะคู่เจรจาอย่างเต็มรูปแบบของอาเซียนเมื่อปี ๒๕๓๙ และยกสถานะขึ้นเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เมื่อปี ๒๕๔๖ โดยมีการฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีนเมื่อปี ๒๕๕๖ ในช่วงที่ไทยทำหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และครบรอบ ๒๕ ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-จีนในปี ๒๕๕๙

ปัจจุบัน อาเซียนและจีนมีความร่วมมือครอบคลุม ๑๒ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) การเกษตร (๒) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๔) การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง (๕) การลงทุน (๖) พลังงาน (๗) การขนส่ง (๘) วัฒนธรรม (๙) สาธารณสุข (๑๐) การท่องเที่ยว (๑๑) สิ่งแวดล้อม และ (๑๒) อุตสาหกรรม ซึ่งจีนเป็นผู้ผลักดันเพื่อใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของจีนในด้านอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศของอาเซียน

๑.๒ กลไกดำเนินการความสัมพันธ์อาเซียน-จีน

อาเซียนและจีนมีกลไกในการดำเนินการความสัมพันธ์อาเซียน-จีนในหลายระดับ ได้แก่ (๑) การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-จีน (ASEAN-China Summit) ในช่วงเดียวกันกับการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายปีของทุกปี (๒) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน (ASEAN Post Ministerial Conference Session with China) (๓) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน (ASEAN-China Senior Officials' Consultation) (๔) กลไกส่งเสริมความร่วมมือในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและคณะทำงาน (SOM และ JWG on DOC) และ (๕) กลไกรายสาขาในระดับรัฐมนตรี ๙ กลไก และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ๑๑ กลไก^๑

๑.๓ ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง

๑.๓.๑ จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกของอาเซียนที่ภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๗ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ที่บาห์ลี

๑.๓.๒ รัฐบาลชุดใหม่ของจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับอาเซียนโดยยึดหลัก ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและให้ความสำคัญกับอาเซียนในลำดับต้นของการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของจีน (๒) การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีนให้รอบด้านและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (๓) การแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศผ่านการเจรจาหรือที่เป็นมิตรต่อกันผ่านการพูดคุยที่เสมอภาค และมีความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

๑.๓.๓ ต่อปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ อาเซียน-จีนมีกลไก ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DOC) และ ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความไว้วางใจเพื่อยับยั้งมิให้ความขัดแย้งขยายตัวและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ (DOC) อย่าง

^๑ กลไกรายสาขาในระดับรัฐมนตรี ๙ กลไก ได้แก่ (๑) การต่างประเทศ (๒) อาชญากรรมข้ามชาติ (๓) เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน (๔) เทคโนโลยีสารสนเทศ (๕) การคมนาคม (๖) สาธารณสุข (๗) เยาวชน (๘) วัฒนธรรม และ (๙) การตรวจสอบคุณภาพ

กลไกรายสาขาในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ๑๑ กลไก เช่น (๑) การต่างประเทศ ๒ กลไก (๒) อาชญากรรมข้ามชาติ (๓) เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน (๔) เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ กลไก (๕) การคมนาคม (๖) สาธารณสุข (๗) เยาวชน (๘) วัฒนธรรม และ (๙) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เต็มทีและมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct: COC) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑.๔ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

๑.๔.๑ เศรษฐกิจ จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกที่เสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน กับประเทศสมาชิกอาเซียนเก่า (๖ ประเทศ) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๓ และกับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (๔ ประเทศ) ภายในปี ๒๕๕๘ ต่อมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ ได้เห็นชอบให้มีการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) เพื่อทำให้เกิดการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการบริการระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

๑.๔.๒ การค้าและการลงทุน ในด้านการค้า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ ๑ ของอาเซียน ในขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ ๓ ของจีน รองจากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๕๕๘ การค้าอาเซียน-จีนมีมูลค่า ๓๔๕,๔๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๑๕.๒ ของมูลค่าการค้าของอาเซียนทั้งหมด ในด้านการลงทุน การลงทุนของจีนในอาเซียนมีมูลค่า ๘,๒๕๖.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๖.๘ ของมูลค่าการลงทุนในอาเซียนทั้งหมด นอกจากนี้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ ได้เห็นชอบให้มีการกำหนดเป้าหมายการค้าและการลงทุนอาเซียน-จีนจำนวน ๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ตามลำดับ

๑.๔.๓ สินเชื่อ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๗ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ จีนประกาศให้ความช่วยเหลือด้วยเงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน (concessional loan) จำนวน ๑ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีน และความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (assistance gratis) จำนวน ๕๐ ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน และอีกจำนวน ๓ พันล้านหยวน ให้แก่กลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ในอาเซียนเพื่อลดช่องว่างด้านการพัฒนา

๑.๔.๔ ศูนย์อาเซียน-จีน อาเซียนและจีนได้เปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการที่กรุงปักกิ่ง (www.asean-china-center.org) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๔ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและระหว่างประชาชน และเป็นศูนย์บริการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน-จีน โดยไทยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในตำแหน่งผู้อำนวยการประจำหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์มีวาระ ๓ ปี จำนวน ๒ ครั้ง ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

๑.๔.๕ ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ อาเซียนและจีนได้เปิดสำนักงานสาขาของสมาคมส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่เมืองอู่ฮู่ และเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนครั้งแรก

๑.๔.๖ งานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน (China-ASEAN Expo: CAEXPO) จีนได้จัดงาน CAEXPO ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๗ ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยรัฐบาลจีนประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นครหนานหนิงเป็นประตูการค้ากับอาเซียน ล่าสุด งาน CAEXPO ครั้งที่ ๑๓ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ “Building the ๒๑st Century Maritime Silk Road, Forging an Ever-closer China-ASEAN Community of Common Destiny” โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) เข้าร่วม

๑.๔.๗ การเกษตร อาเซียนและจีนได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอาเซียน-จีน (ASEAN-China MOU on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation: SPS) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (๒) การแลกเปลี่ยนการเยือน (๓) การสัมมนา/ฝึกอบรม (๔) การทำวิจัยร่วม และ (๕) การสร้างกลไกเวทีหารือระหว่างภาคี ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีนด้านการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ และการกักกัน

ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry: AMAF) ครั้งที่ ๓๕ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ อาเซียนและจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตร (ASEAN-China MoU on Food and Agriculture Cooperation) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร

๑.๔.๘ การท่องเที่ยว อาเซียนและจีนตั้งเป้าว่า จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกันจำนวน ๑๕ ล้านคน ภายในปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๕๗ นักท่องเที่ยวจีนมาอาเซียนจำนวน ๑๓.๑ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๒.๔ ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด มากเป็นอันดับ ๑ แทนที่นักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป ล่าสุด ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่นครคุนหมิง ได้เห็นชอบให้กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน โดยตั้งเป้าหมายให้มีนักท่องเที่ยวเยือนระหว่างกันจำนวน ๓๐ ล้านคน ภายในปี ๒๕๖๓

๑.๔.๙ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาเซียนและจีนได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ที่นครหนานหนิง โดยจีนได้เสนอโครงการความเป็นหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน-จีน (China-ASEAN Science and Technology Partnership Program: STEP) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกัน โดยจีนเสนอให้ (๑) จัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจีนจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและอุปกรณ์มูลค่า ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒) แบ่งปันข้อมูลจากดาวเทียมระยะไกล (๓) จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (๔) ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ล่าสุด ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

๑.๕ ความร่วมมือด้านการพัฒนา สังคม และวัฒนธรรม

๑.๕.๑ การพัฒนา จีนสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการลดช่องว่างด้านการพัฒนาโดยผ่านการดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้แนวคิดริเริ่มสำหรับการบูรณาการของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) และอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC) Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area: BIMP: EAGA) ล่าสุด จีนได้ผลักดันการจัดทำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งมีความร่วมมือครอบคลุม ๓ สาขา ตามเสาหลักของอาเซียน ได้แก่ (๑) การเมืองและความมั่นคง (๒) เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (๓) สังคม วัฒนธรรม และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน

๑.๕.๒ การศึกษา จีนได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและฝึกอบรมสำหรับอาเซียนจำนวน ๑๐ แห่ง ใน ๖ มณฑลของจีน ได้แก่ กวางซี ยูนนาน ผู้เจี้ยน เสฉวน กุ้ยโจว และเหยหลงเจียง และจะเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและเสริมสร้างมิตรภาพในภาคประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

๑.๕.๓ สาธารณสุข ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดกุเกี๋ต ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างอาเซียน-จีน

๒. บทบาทของไทย

๒.๑ เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน เป็นเวลา ๓ ปี (กรกฎาคม ๒๕๕๕-๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) มีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนให้ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งส่งเสริม ๓ ประเด็น หรือ ๓Cs ได้แก่ การสร้างประชาคม (Community Building) การส่งเสริมความเชื่อมโยง (Connectivity) และการจัดทำ COC

๒.๒ ใช้หน้าที่ที่เป็นกลางและความเป็นมิตรกับทุกประเทศในการส่งเสริมให้อาเซียนและจีนมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกๆ ด้าน โดยเป็นเจ้าภาพและ/หรือประธานร่วมกับจีนในการประชุม JWG on DOC และ SOM on DOC รวม

๑๑ ครั้ง เป็นผู้ผลักดันให้อาเซียนและจีนส่งเสริมความร่วมมืออันดีตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติตาม DOC อย่างเคร่งครัดในทุกข้อบท รวมทั้งเริ่มต้นการปรึกษาหารือเพื่อจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๖ เพื่อนำไปสู่การจัดทำ COC ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๓ แม้ว่าเส้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนแล้ว แต่ไทยจะยังคงแสดงบทบาทอย่างแข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือ เป็นสะพานสานความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนในทุกด้าน โดยเฉพาะการส่งเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมีโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง รวมทั้งผลักดันให้ปรับเปลี่ยนทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sea of Peace, Stability and Sustainable Development)

๓. พัฒนาการล่าสุด

๓.๑ ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่นครคุนหมิง เพื่อฉลองครบรอบ ๒๕ ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ย้ำว่า จะร่วมกันสร้างประชาคมที่มีความรับผิดชอบและมีอนาคตร่วมกัน สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์จาก ACFTA เพื่อบรรลุเป้าหมายการค้าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลงทุน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๓ เร่งรัดการเจรจา RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว และเห็นชอบกำหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน เพื่อส่งเสริมให้민ักท่องเที่ยวระหว่างกัน ๓๐ ล้านคนภายในปี ๒๕๖๓

๓.๒ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่เวียงจันทน์ ได้สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้า การเร่งรัดการเจรจา RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว การเพิ่มบทบาทของจีนในการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ รวมทั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) การส่งเสริมศักยภาพการผลิตด้านอุตสาหกรรม และให้การรับรองเอกสาร ๔ ฉบับ ได้แก่

(๑) แถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๑๙ ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน ก้าวสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (๒) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการใช้ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเผชิญหน้าอย่างไม่คาดฝันในทะเลจีนใต้ (CUES) (๓) แนวทางสำหรับการสื่อสารสายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางทะเลในการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ และ (๔) แถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน-จีนว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องกำหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ

กรมอาเซียน

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐